

BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 1
BAN CHỈ ĐẠO 1237

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1353/BCĐ-CS

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 7 năm 2018

V/v triển khai các nội dung kết luận
thông tin mộ liệt sĩ; kết luận địa bàn;
lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS

VAN PHÒNG UBND T. LANG SON	
Số: 2465	
ĐẾN	Ngày: 20/7/18
Chuyên:	

Kính gửi: Bộ CHQS 6 tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 2598/HD-BCĐ ngày 14/3/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia 1237; Kế hoạch số 386/KH-CT ngày 14/3/2018 của Tổng cục Chính trị; Kế hoạch số 170/KH-BĐ ngày 12/3/2018 của Cục Bản đồ Bộ Tổng Tham mưu về tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Căn cứ Kế hoạch số 367/KH-BĐ ngày 27/3/2018 của Cục Chính trị Quân khu về tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Tư lệnh Quân khu phê duyệt;

* Trên cơ sở kết quả các đơn vị, địa phương tổ chức tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và sau khi Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đi dự, nắm tình hình đã có nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung; Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu nhận thấy:

- Các đơn vị, địa phương đã chủ động tích cực quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức tập huấn. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời; thành lập tổ giáo viên kiêm nghiệm; các đồng chí giáo viên được phân công đã làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng tổ chức thực luyện và được phê duyệt theo phân cấp trước khi lên lớp. Phần lớn các đồng chí giáo viên trong quá trình giảng xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; phân tích ngắn gọn, lô gíc, rõ ràng, dễ hiểu; lấy ví dụ dẫn chứng tại địa phương mình tương đối sát với yêu cầu, nhiệm vụ; phân chia thời gian hợp lý cho từng phần, mục, điểm của bài giảng. Trong đợt tập huấn thực hiện khá hơn có Tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

- Tuy nhiên, một số nội dung còn hạn chế cần tập trung khắc phục để bổ sung, hoàn thiện cho nhiệm vụ triển khai tiếp theo: Có tỉnh, giáo viên lên lớp ở một số điểm ở địa phương công tác chuẩn bị chưa tốt, nội dung nắm chưa chắc nên khi truyền thụ cho người nghe khó hiểu (nhất là giáo viên giảng phần lập bản đồ tìm kiếm). Lấy dẫn chứng, chứng minh, liên hệ thực tiễn chưa thật sát với nhiệm vụ của địa phương mình.

* Để chuẩn bị tốt cho các địa phương chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm HCLS và các nhiệm vụ tiếp theo. Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đề nghị Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh, đơn vị, địa phương cần tập trung tổ chức, thực hiện như sau:

1. Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh Chỉ đạo các địa phương theo phân cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm chu đáo, chặt chẽ. Phát, thu phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, so sánh, đối chiếu, tổng hợp chi tiết, kết luận chính xác trong hội nghị kết luận địa bàn để có cơ sở xác thực tiến hành lập bản đồ tìm kiếm.

2. Lựa chọn địa phương (thôn, xã, huyện) làm trước về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để rút kinh nghiệm; sau đó triển khai đồng bộ, phù hợp với thực tế của từng địa phương. Riêng phần lập bản đồ tìm kiếm nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời về Cục bản đồ/BTTM để có hướng giải quyết (theo Công văn chỉ đạo số 582/BĐ-TĐ ngày 28/6/2018 của Cục Bản đồ/BTTM đã gửi cho các đơn vị, địa phương).

3. Lập dự trù kinh phí bổ sung chi trả cho các nội dung của hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm HCLS phải căn cứ vào kế hoạch được xây dựng của từng địa phương và thực hiện đúng hướng dẫn, quy định các văn bản đã ban hành.

Đề nghị Ban Chỉ đạo 1237 các tỉnh, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 Quân khu đi kiểm tra, nắm tình hình các đơn vị, địa phương (thời gian cụ thể thông báo đến từng đơn vị, địa phương)./.

Nơi nhận:

- Như trên ⁽⁰⁶⁾;
- Trưởng BCD 1237/QK (để báo cáo);
- Ban CD 1237 các tỉnh (để P/hợp triển khai);
- Lưu: VT, Ch/sách; Th1

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CNCT QUÂN KHU
Đại tá Ngô Quang Hưng**